



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
31 ธันวาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายงานผู้ติดเชื้อในจังหวัดต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, แนวหน้า, ผจก.รายวัน 360 องศา, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์ บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, js.100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, nationweekend, springnews, tnnthailand, thansettakij, workpointtoday, thebankok insight, sanook, kapook)

-**โฆษก ศบค.** รายงานสถานการณ์ 30 ธ.ค. ติดเชื้อรายใหม่ 250 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 241 ราย ไม่เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ 1 ราย ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศในสถานที่กักตัวของรัฐ 8 ราย ผู้ป่วยสะสมรวม 6,690 ราย หายป่วยแล้ว 4,212 ราย รักษาอยู่ 2,417 ราย เสียชีวิตคงที่ 61 ราย จำแนกกลุ่มผู้ป่วยเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง ชุมชน อาชีพเสี่ยง ผู้ป่วยก่อนหน้านี้ บุคลากรทางการแพทย์ ยังไม่ได้สามารถระบุได้ว่าจากที่ไหน 29 ราย (ในกทม. 15 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้สูงอายุมากกว่า 40-70 ปี นครปฐม 5 ราย สระบุรี 3 ราย เพชรบุรี 3 ราย และ สมุทรปราการ นครนายก นนทบุรี จังหวัดละ 1 ราย) และกลุ่มก้อนใหญ่เป็นการติดเชื้อในประเทศ 198 ราย พบที่สมุทรสาคร 12 ราย นนทบุรี 17 ราย ระยอง 53 ราย จันทบุรี 7 ราย ตรวด 1 ราย และ ชลบุรี 108 ราย ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีความเชื่อมโยงกับการลักลอบเล่นการพนัน ขณะนี้พบผู้ป่วยใน 48 จังหวัด ที่เพิ่มมาคือ ระนอง ตรวด และอำนาจเจริญ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (บ้านเมือง, คมชัดลึก, ผจก., ไทยรัฐ, sanook, tnnthailand)

- โฆษก ศบค.กทม.** รายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม 17 ราย เกี่ยวข้องกับ จ.สมุทรสาคร 2 ราย เกี่ยวกับสถานบันเทิง ชุมชน 15 ราย
- ศูนย์ปฏิบัติการโควิดฯ จ.นนทบุรี** รายงานพบผู้ป่วยเพิ่ม 21 ราย ผู้ป่วยสะสมการระบาดรอบใหม่ 58 ราย
- ผวจ.อำนาจเจริญ** แลกพบผู้ป่วยรายแรกของจังหวัด เป็นหญิงวัย 37 ปี เดินทางมาจากจ.ระยอง อาศัยอยู่กับน้องสาวซึ่งมีอาการป่วย ที่ จ.ระยอง เผ้ารวังอีก 30 ราย
- ผวจ.ราชบุรี** พบผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย รวม 10 ราย เป็นสาวโรงงานสมุทรสาครผลตรวจไม่พบเชื้อจึงเดินทางกลับบ้าน จ.ราชบุรี กำลังจะถึงบ้านรพ.โทรมาแจ้งว่าติดเชื้อ
- ผวจ.ตรวด** พบผู้ติดเชื้อรายแรก เป็นหญิงวัย 65 ปี อาชีพแม่บ้าน มีประวัติเดินทางโดยรถกระบะจาก จ.ตรวด ไประยองพร้อมผู้ร่วมเดินทาง 6 ราย แวะรับเพื่อนที่ จ.จันทบุรีอีก 1 ราย รวมเป็น 7 ราย
- ผวจ.ระยอง** แลกมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 54 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 202 ราย เสียชีวิต 1 ราย บุคลากรการแพทย์ติดเชื้อ 1 ราย แต่ไม่ได้ติดจากผู้ป่วย ขณะทำการรักษา ร้านอาหารยังเปิดได้แต่ต้องเว้นระยะห่าง พื้นที่แรงงานต่างด้าวพักอาศัย อ.นิคมพัฒนา กั้นเป็นพื้นที่เสี่ยงแล้ว เตรียมตั้งรพ.สนาม ภายใน 3 วัน โดยนำห้องพัก โรงแรมและคอนโดมาปรับใช้ ขอความร่วมมือชาวระยองงดลงปีใหม่กับครอบครัว ยังไม่ลือคดาวน์จังหวัดเพราะเป็นทางผ่านไปหลายจังหวัดและมีสนามบินอยู่ตะเภาอยู่ด้วย
- สสจ.ตาก** เปิดใหม่ไลน์ 2 ผู้ป่วยโควิดรอบใหม่ เดินทางไป 5 จังหวัด มีผู้เสี่ยง 202 ราย
- สสจ.จันทบุรี** เผยแพร่ใหม่ไลน์ผู้ป่วยใหม่ 7 ราย (รวมสะสม 10 ราย) โดย 6 ราย เดินทางเข้าบ่อนระยอง-จันทบุรี บางรายไปเกือบทุกวัน
- จ.เพชรบุรี** พบผู้ป่วยใหม่ 3 ราย ในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุ 11 เดือน

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไอเอ็นเอ็น

-รมช.สร. โพสต์เฟซบุ๊ก ขอบคุณนายกฯ ที่ระบุนหากเจอบ่อนจะย้ายผู้การจนถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ยืนยันว่าจะร่วมติดตามปัญหาบ่อนการพนันถาวรที่เป็นแหล่งแพร่เชื้อโควิดไปพร้อมกับนายกฯ ข้าราชการ และประชาชน และเรียกร้องให้ประชาชนทุกฝ่ายร่วมกันกำจัดบ่อนการพนัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, สยามรัฐ, มติชน, ศูนย์ข่าวแชนนัล, ข่าวสด, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, innnews, js100, newtv) ทวีตช่อง 5, 7, Thaipbs, TNN, ไทยรัฐTV

-**นพ.โอภาส** การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงว่า ศบค.สร. มีมติให้คกก.โรคติดต่อจังหวัด และ คกก.โรคติดต่อกทม. ทำแผนรับมือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 4 ระดับ ตามพื้นที่ที่ศบค.ประกาศไว้ พื้นที่ควบคุมสูงสุด งดจัดกิจกรรมทุกอย่าง ส่วนพื้นที่เผ้ารวังให้ลดการจัดกิจกรรมให้มากที่สุด หากจะจัดกิจกรรมมีคนเข้าร่วมมากกว่า 100 คน ต้องขออนุญาตผู้ว่าฯ กิจกรรมช่วงปีใหม่ ให้เน้นจัดแบบ Virtual หรือแบบออนไลน์ แรงงานต่างด้าวให้อยู่แต่ภายในพื้นที่ที่พักของตัวเอง ให้นายจ้างตรวจสอบดูแลกิจจางอย่างเข้มงวด ขอความร่วมมือประชาชนช่วยลดการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ช่วงเทศกาลปีใหม่ งดกิจกรรมสัมผัสคนหมู่มาก เน้นกิจกรรมเล็กๆ ในครอบครัว รวมถึงงดเว้นการเดินทาง หากจำเป็นให้ทำใหม่ ไลน์ กรณีผู้ติดเชื้อ 100 กว่าคนที่ชลบุรี เป็นบทเรียน สาเหตุจากบ่อนพนันและสถานบันเทิง แพร่โรคให้คนในครอบครัวและชุมชน ส่วนข่าวบุคลากรทางการแพทย์ กทม. ติดเชื้อมันเดียว 15 ราย ข้อเท็จจริงแค่ 1 ราย

-**นพ.โสภณ** เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์แพร่กระจายไปแล้ว 48 จังหวัด

ประเด็นข่าว

กลุ่มก้อนสำคัญ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้โดยสารรถตู้เช่าเหมา 11 คน ไปเที่ยวจังหวัดระยอง พบติดเชื้อแล้ว 7 ราย ซึ่ง 5 อำเภอประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดหลังมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 53 ราย และกลุ่มสถาบันบันเทิงและร้านอาหารในกทม.ติดเชื้อเพิ่มเป็น 33 ราย กทม.ขอความร่วมมือผู้ที่ไปใช้บริการร้านอีสานกรองแก้ว, ร้านน้องใหม่พลาซ่า (น้องใหม่คาราโอเกะ) ซ.อยู่ยวมสิน แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด ช่วงวันที่ 15 – 26 ธ.ค. 2563 ให้สังเกตอาการและขอรับการตรวจโดยแจ้งประวัติเสี่ยง ย้ำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด อากาศไม่ถ่ายเท และต้องเข้าไปอยู่รวมกันโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-กรมอนามัย แนะนำคนไทยสวมหน้ากากอนามัยที่บ้าน ลดเสี่ยงโรคโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : ทวีช่อง TNN

-อธิบดีกรมควบคุมโรค รับมอบเข็มทรูมูฟ เอช 100 เข็ม พร้อมแพ็คเกจโทรฟรีทุกเครือข่ายเข็มละ 5,000 บาท รวมมูลค่า 500,000 บาท จากผู้จัดการฝ่ายขายเขตจตุจักร-บางซื่อ พื้นที่กทม.และปริมณฑลฝั่งตะวันตก เพื่อนำไปใช้ติดต่อสอบสวนโรคเชิงลึกกับผู้ป่วยโรคโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไอเอ็นเอ็น

-กรมอนามัย แนะนำประชาชนใช้หลัก 2 ลด 1 เปลี่ยน คือ ลดกิจกรรมที่มีความจำเป็นต้องเดินทางออกไปนอกบ้าน หากจำเป็นให้สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 100% และใช้เวลาออกไปนอกบ้านให้สั้นที่สุด, ลดการเดินทาง ไม่ไปในพื้นที่เสี่ยงการระบาดของโรค โดยให้ติดตามข่าวที่เชื่อถือได้ของรัฐบาล พร้อมปฏิบัติตามมาตรการของแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัดและ เปลี่ยนรูปแบบในการพบปะสังสรรค์ เช่น งดกิจกรรมรวมกลุ่ม จำกัดคนในการพบปะเป็นกลุ่มน้อย หรือใช้เทคโนโลยีช่วย เช่น การวิดีโอคอล การประชุมผ่านระบบ Zoom

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย ทวีช่อง 5, TNN

-กรมอนามัย ร่วมกับ กรมประมง นำกุ้งสดจากกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งในภาคกลางและภาคตะวันออกมาจำหน่ายให้กับข้าราชการและประชาชนที่ตลาดกรมอนามัย เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยอาหารทะเลประเภทกุ้ง ควรผ่านการปรุงสุกด้วยความร้อนไม่ต่ำกว่า 70 องศาเซลเซียส นาน 5 นาทีขึ้นไป สำหรับอาหารปรุงสำเร็จ/อาหารพร้อมบริโภค ห้ามใช้มือสัมผัสโดยตรง ต้องใช้อุปกรณ์ที่สะอาดหยิบจับอาหารเพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อโรค

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย

-อย. เปิดช่องทางพิเศษขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และขอให้ประชาชนมั่นใจว่าวัคซีนที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจาก อย.จะมีความปลอดภัย มีคุณภาพ มีประสิทธิผลป้องกันโรค และได้เตรียมมาตรการเฝ้าระวังและประเมินผลความปลอดภัยของวัคซีนอย่างรอบด้านด้วย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus, nationtv, thanpbs

-กรมการแพทย์ เตือนการรวมกลุ่มสังสรรค์ดื่มเพื่อคลายความหนาว เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 และเป็นความเชื่อที่ผิด อันตรายถึงเสียชีวิตได้ แนะนำดูแลสุขภาพตัวเองและป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี 3 งด ลดโควิด “งดดื่มเหล้า งดสังสรรค์ งดรวมกลุ่ม” สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่คนแออัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, thailandplus

-กรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับ 5 รพ.รัฐนำร่องในเขตฯ 5 เตรียมขยายการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ระยะเริ่มต้น ด้วยสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วย หวังลดความรุนแรงของโรคและลดต้นทุนการรักษาด้วยยาสมุนไพร

มาตรการของศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามกีฬา, ผู้จัดการ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, mcot)

-นายกฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดที่ จ.ชลบุรี ย้ำยังไม่มีล็อกดาวน์

-โฆษก ศบค. แถลง ศบค. ออกประกาศให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง คือผู้ว่าฯ และหน่วยงานต่างๆ บังคับใช้แนวทางการปฏิบัติในช่วงปีใหม่ ห้ามมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคทั่วราชอาณาจักร ห้ามชุมนุมหรือทำกิจกรรมที่มีการรวมคน แออัด เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่ควบคุม ซึ่ง ก.ม.หาดไทยจะมีการอัปเดตข้อมูลพื้นที่อีกครั้ง ต้องขออนุญาตการชุมนุม หรือการทำกิจกรรม ต่อผู้ว่าฯกทม. หรือผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีประชาชนเดินทางจากจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมาก การกักตัวขึ้นอยู่กับผู้ว่าฯ และ คกก.โรคติดต่อจังหวัด

-โฆษก ศบค. ยอมรับ มีความกังวลกับตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น หากเป็นไปได้ไม่อยากให้เดินทาง ให้อยู่กับครอบครัว แต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องดูแลตัวเอง

-ผู้ว่าฯ นนทบุรี สั่งปิดอาคารคอนโดมิเนียม 7 ชั้น อ.บางใหญ่ และตลาดกลางบางใหญ่ เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตั้งแต่ 30 ธ.ค. 2563 - 12 ม.ค. 2564 จนท.สสอ.บางใหญ่ ตั้งจุดคัดกรองให้กับผู้พักอาศัย ศูนย์ปฏิบัติการโควิดฯ จ.นนทบุรี ชี้แจงว่าตลาดกลางบางใหญ่ปิดจริงแต่ยอดผู้ติดเชื้อที่บอกว่า 200 กว่าคนเป็นข่าวปลอม

-ผู้ว่าฯ ชลบุรี ประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ได้แก่ อ.บางละมุง สั่งล็อกดาวน์ตั้งแต่ 22.00-05.00 น. 2.พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ได้แก่ อ.เมืองชลบุรี 3.พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) ไม่มี 4.พื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) ได้แก่ อ.สัตหีบ อ.ศรีราชา อ.พานทอง อ.บ้านบึง อ.พนสนิม อ.หนองใหญ่ อ.บ่อทอง อ.เกาะจันทร์ และ อ.เกาะสีชัง

-ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา ประกาศให้ 11 อำเภอ เป็นพื้นที่สีส้ม สั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่างๆ

-สสจ.ชลบุรี แจ้ง 20 สถานที่เสี่ยงที่ผู้ติดเชื้อโควิดเดินทางไป ให้ผู้ที่เดินทางไปสถานที่เหล่านั้นในพัทธา - สัตหีบ กักตัวดูอาการ 14 วัน หากมีอาการ

ป่วยให้รีบไปพบแพทย์

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เตือนอย่าแชร์ข้อมูล 'สธ. ห้ามประชาชนเดินทางข้ามจังหวัด' 'คลิปเสียงจากคนบตี คณะแพทย์ศิริราช ขอให้ประชาชนล็อกดาวนตัวเอง' ทั้งหมดเป็นข้อมูลเท็จ

ประเด็นผลกระทบ

1.อินโปป้องกันโควิด หากไม่อยากถูกเปิดไทม์ไลน์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, kapook

-กรมควบคุมโรค โพสต์อินโฟกราฟิก ระวังโควิด 19 เชิงขบขันว่าหากไม่อยากถูกเปิดเผยไทม์ไลน์ ทำให้มีการแสดงความคิดเห็นในสื่อโซเชียลทั้งถูกใจและไม่ถูกใจ ส่วนหนึ่งเข้าใจว่าเป็นมุกตลก เนื่องจากก่อนหน้านี้มีผู้ติดเชื้อบางคนมีไทม์ไลน์ค่อนข้างสับสนเสี่ยงที่หากทางบ้านรู้ว่าจะทำให้เดือดร้อน แต่อีกส่วนเห็นว่าไม่ค่อยสร้างสรรค์ และอาจทำให้ผู้ป่วยพยายามปกปิดไทม์ไลน์ เนื่องจากเกรงว่าคนอื่นจะทราบ รวมถึงไม่อยากให้สร้างวัฒนธรรมจับคนผิดมาลงโทษ

2.สื่อโซเชียลวิจารณ์รพ.สธ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์

-รพ.สธ. โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุ สาธารณสุขทำงานยากเพราะคนปกปิดข้อมูล ทำให้กว่าจะสอบสวนโรคได้มีการแพร่เชื้อไปหลายทอด หากไม่อยากถูกล็อกดาวน ต้องช่วยกันเผื่อระวังชุมชนและช่วยกันให้ข้อมูลกับทีมสาธารณสุข พร้อมทั้งโพสต์ภาพขณะกักตัว 14 วันอยู่ที่บ้าน ซึ่งมีผู้เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ว่าใส่หน้ากากอนามัยไม่ถูกต้อง ทั้งที่เป็นถึงรพ.สธ. เพราะไม่ได้ตั้งลงมาปิดถึงคางและกดให้แนบจมูก

3.นักวิชาการเสนอความเห็นหากไม่ล็อกดาวน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุ เมื่อรัฐบาลไม่ล็อกดาวนเด็ดขาด จะทำให้ 1.ระบบการติดตามสอบสวนโรคต้องแบกรับภาระหนักเพราะจำนวนเคสมากเกินกว่าจะรับได้ 2.สมรรถนะของระบบการตรวจคัดกรองโรคที่จำกัดและไม่ครอบคลุม ทำให้ยากต่อการเข้าถึงบริการ ถือเป็นจุดอ่อนทำให้รับมือการระบาดซ้ำได้ยาก ควรพัฒนาระบบให้เข้มแข็งมากขึ้นรับมือกับระลอกถัดไป 3.เห็นล่วงหน้าตั้งแต่กลางเดือนว่ารุนแรง แต่สุดท้ายยังต้องตั้งที่ไปโรมททองเที่ยว การกลับลำให้เสี่ยงเดินทางในช่วงท้ายปีเข้าเกินไป มีการเดินทางจำนวนมากและมีโอกาสที่จะทำให้อัตราการติดเชื้อสูงขึ้นได้

4.พบผู้ติดเชื้อโควิดหลังจากฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.

-สพ.รัฐฯ บุรุษพยาบาลติดโควิดสายพันธุ์ใหม่ หลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 1 สัปดาห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาระบุว่าไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมาย เพราะหลังรับวัคซีนแล้วต้องรอประมาณ 10-14 วัน ร่างกายจึงเริ่มสร้างภูมิคุ้มกัน วัคซีนโดสแรกป้องกันได้ประมาณ 50% จึงต้องมีการฉีดโดสที่สองเพื่อประสิทธิภาพการป้องกันเป็น 95% ด้านไฟเซอร์-ไบออนเทค ยังไม่แสดงความเห็นอย่างเป็นทางการต่อเรื่องนี้

5.ผู้ว่าฯ สมุทรสาครอาการทรุด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.

-นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวถึงอาการของ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าฯสมุทรสาคร ว่า มีอาการปวดอวัยวะรุนแรงขึ้น ต้องดูแลและควบคุมการทำงานของระบบทางเดินหายใจให้เป็นปกติ ผู้ป่วยยังคงรู้ตัวดี อาการอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากมีโรคประจำตัว ประกอบกับสูงอายุ

6.การใช้หน้ากากผ้าป้องกันไวรัส

สื่อที่นำเสนอ : เพจ “ฟิงนะ”

-เผยแพร่ภาพโฆษณา ศบค. พร้อมแคปชั่น ว่า หน้ากากผ้าใช้กันไวรัสไม่ได้ แต่ป้องกันละอองฝอยของน้ำลายที่จะออกมา ไม่สามารถป้องกันไวรัสให้หลุดรอดได้

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก.รายวัน, sanook, workpoint, kapook)

-**อังกฤษ** อนุมัติใช้วัคซีนของอ็อกซ์ฟอร์ด-แอสตราเซนเนกา เป็นประเทศแรกในโลก ซึ่งเป็นตัวเดียวกับที่ไทยสั่งซื้อ... **อาร์เจนตินา** อนุมัติใช้วัคซีนโควิดของแอสตราเซนเนกา ตามอังกฤษ... **บราซิลและอียู** เร่งพิจารณาเห็นชอบ... **เยอรมัน** จนท.สาธารณสุข 4 คนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในปริมาณมากเกินที่ควรใช้จริง 5 เท่า ถูกนำตัวส่งรพ. และ **สิงคโปร์** บุคลากรทางการแพทย์เป็นกลุ่มแรกที่ได้รับวัคซีนโดสแรกของไฟเซอร์-ไบออนเทค

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 83,015,212 ราย เสียชีวิต 1,810,429 ราย รักษาหาย 58,818,455 ราย ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 139

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

พระราชทาน ศ.ค.ส.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, มติชน

ประเด็นข่าว

-เว็บไซต์รพ.จุฬาลงกรณ์ เผยแพร่ ส.ค.ส. พระราชทานพรปีใหม่ 2564 ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ว่าวสี่ขาตัวอัยมสไส พร้อมทรงลงพระนามาภิไธยสิรินธร สำหรับพรปีใหม่นี้มีความว่า วัวน้อยกินแต่น้ำ ข้าวชงจี ตัวใหญ่แข็งแรงดี เก่งด้วย ชีวไวใส่ปุ๋ยมี ประโยชน์ ปีใหม่ปลูกมะม่วงกล้วย ฝึกด้านเกษตรกรรม

อุบัติเหตุปีใหม่ 2564

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด

-ศปถ. เผยสถิติวันแรก 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2564 เสียชีวิตแล้ว 43 ราย บาดเจ็บ 438 ราย เกิดอุบัติเหตุ 414 ครั้ง 5 จังหวัดผู้เสียชีวิตสูงสุด คือ ชลบุรี บุรีรัมย์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ จังหวัดละ 3 ราย มหาสารคาม เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 15 ครั้ง เชียงใหม่ บาดเจ็บมากที่สุด 17 คน สาเหตุหลักคือขับรถเร็ว

โรคไข้หัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนช่วงปีใหม่หลีกเลี่ยงการกินหมูดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ เสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้หัด และอาจทำให้หูหนวกถาวรหรือเสียชีวิตได้ วิธีป้องกัน บริโภคอาหารสุก ทำสดใหม่ โดยเฉพาะเนื้อหมู ควรผ่านการปรุงสุกด้วยความร้อน หากกินอาหารปิ้งย่าง หมูกระทะ ให้สุกก่อนเสมอ แยกอุปกรณ์ที่ใช้หีบเนื้อหมูสุกและดิบออกจากกัน เลือกซื้อเนื้อหมูที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากโรงฆ่าสัตว์ ไม่ซื้อเนื้อหมูที่มีกลิ่นคาว สีคล้ำ

อากาศหนาว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, ไทยโพสต์, innnews

-กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ในช่วงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 – 3 ม.ค. 2564 ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส พื้นที่ราบของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิต่ำสุด 8-16 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 2-10 องศาเซลเซียส และมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออก อุณหภูมิต่ำสุด 15-22 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นด้วย

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 📠 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📘 fanmoph 🐦 pr_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

